

Số: 53/BC-HĐND

Cư Jút, ngày 13 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**Tình hình, kết quả thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2020**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ban pháp chế HĐND huyện tổ chức họp thẩm tra các báo cáo về tình hình, kết quả thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện.

Sau khi nghiên cứu báo cáo của các đơn vị, ý kiến của các đại biểu dự họp. Ban pháp chế thống nhất trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện, khóa VI một số nội dung cụ thể như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG**

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo về tình hình, kết quả thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 mà Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình.

Các báo cáo đã phản ánh về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả hoạt động của từng cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm pháp luật và tội phạm, giải quyết hiệu quả các loại án và các vụ, việc khác trên địa bàn.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Về hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân**

Sáu tháng đầu năm 2020, tình hình các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn giảm so với cùng kỳ 2019. Tổng thụ lý mới 25 vụ/37 bị can, giảm 8 vụ/18 bị can; các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính 78 vụ, tăng 20 vụ, các vụ việc về Hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại 103 vụ, việc, giảm 41 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết: Tin báo, tố giác 90%; kiểm sát điều tra án hình sự 74%; kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố 100%; kiểm sát xét xử án hình sự 65%, (kết quả giải quyết cao hơn so với cùng kỳ); kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại và những vụ việc khác 51%, bằng so với cùng kỳ 2019.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm chất lượng giải quyết các mặt công tác đạt tỷ lệ theo kế hoạch đề ra, công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy địa phương để tham mưu kịp thời trong công tác quản lý, chỉ đạo; phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nhằm giải quyết được nhiều vụ án phức tạp, kéo dài, kết quả quyết các loại án cao hơn cùng kỳ. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm đơn vị chưa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn



nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, vụ việc khác và kiểm sát thi hành án dân sự còn tương đối thấp.

## **2. Về hoạt động của Tòa án nhân dân**

Tổng số thụ lý 241 vụ, việc các loại. Đã giải quyết 117 vụ, việc đạt 48,55% giảm 6,45% so với cùng kỳ 2019. Tỷ lệ giải quyết: Án hình sự 65,2%, án dân sự 31,39%, án hôn nhân và gia đình 56,25%, án kinh doanh thương mại 75%.

Trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân huyện đã tiến hành triển khai tốt các mặt công tác, chất lượng xét xử các loại án và các vụ, việc khác theo quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai, dân chủ; áp dụng hình phạt đối với các loại án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Phối hợp tốt với các ngành chức năng trong thực thi nhiệm vụ.

Về hoạt động của Hội thẩm nhân dân: Đã tham gia xét xử 19 vụ án các loại; các hội thẩm nhân dân nhiệt tình tham gia các buổi xét xử, chủ động nghiên cứu hồ sơ, nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo công minh, đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công tác cải cách tư pháp được chú trọng: Chất lượng xét xử theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, thực hiện việc công bố bản án trên cổng thông tin điện tử của TAND tối cao, tổ chức tập huấn trực tuyến định kỳ và tập huấn khác cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, cũng như công tác hòa giải các vụ, việc khác đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm tiến độ giải quyết các loại án chưa cao, tỷ lệ giải quyết thấp hơn cùng kỳ, đặc biệt án dân sự (31,39%), đồng thời chưa tổ chức xét xử vụ án rút kinh nghiệm, phối hợp chưa tốt với các cơ quan liên quan để giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai, nhằm đạt hiệu quả cao hơn.

## **3. Về hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự**

Tổng số việc thụ lý 946 việc, tăng 156 việc = (19,7%), so với cùng kỳ 2019, chưa có điều kiện thi hành 295 việc, có điều kiện thi hành 647 việc, thi hành xong 442 việc, đình chỉ 05 việc, hoãn thi hành 02 việc, đạt tỷ lệ 69,09%.

Tổng số tiền thụ lý 312.500.534.000 đ, tăng 58.591.494.000đ = (23%), so với cùng kỳ 2019, chưa có điều kiện thi hành 205.967.886.000đ, có điều kiện thi hành 105.303.306.000đ, thi hành xong 6.272.748.000đ, đình chỉ 494.249.000đ, hoãn 1.430.141.000đ, đạt tỷ lệ 6,43%, so với số tiền có điều kiện thi hành, giảm 8,16% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 đơn vị tổ chức cưỡng chế 04 trường hợp, phối hợp cơ quan chức năng xét miễn, giảm các đối tượng đủ điều kiện miễn, giảm theo quy định; phối hợp thường xuyên với các cơ quan, đơn vị trong quá trình giải quyết thi hành án; tiếp nhận 01 đơn khiếu nại, 02 đơn tố cáo, kết quả giải quyết đạt 100%.

Tuy nhiên qua thẩm tra nhận thấy: Tổng số tiền có điều kiện thi hành tương đối lớn nhưng kết quả thi hành xong còn thấp, (6,43%) công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số vụ, việc khó khăn, phức tạp, chưa quyết liệt, công tác động viên thuyết phục trong thi hành án đạt hiệu quả chưa cao, đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện, đề ra giải pháp tích cực hơn, nhằm giải quyết số việc, số tiền có điều kiện thi hành đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

### III. KIẾN NGHỊ

Qua thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2020. Ban pháp chế HĐND huyện có một số kiến nghị như sau:

#### 1. Đối với Ban chỉ đạo chỉ đạo thi hành án

Chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện tăng cường hơn nữa để giải quyết các vụ, việc khó khăn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời giải quyết các vụ, việc có điều kiện thi hành đạt kết quả cao hơn.

#### 2. Đối với các cơ quan tư pháp

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp tại địa phương, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án xảy ra trên địa bàn, đặc biệt xử lý dứt điểm các vụ án lớn, các vụ án dư luận xã hội quan tâm, đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- Nâng cao chất lượng công tác xét xử các loại án, hạn chế án tạm đình chỉ, án quá hạn, các bản án bị hủy, sửa; đảm bảo các bản án, quyết định phải đúng pháp luật; không để xảy ra xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường xét xử các vụ án rút kinh nghiệm, công tác hòa giải các vụ việc dân sự. Đặc biệt là các vụ liên quan đến đất đai.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác thi hành án dân sự, tăng cường công tác nắm bắt địa bàn để động viên, thuyết phục đương sự chấp hành án đối với những vụ việc có điều kiện nhưng khó thi hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2020. Ban pháp chế trình kỳ họp thứ 10, HĐND huyện xem xét, quyết định./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Thành viên BPC HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Ban KT-XH, HĐND huyện
- Các vị ĐB HĐND huyện;
- TAND, VKSND, CCTHADS huyện;
- Lưu: VT, VP.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Kim Đức**